



ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้าง ทาสีอาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑ รายการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างทาสีอาคารภาควิชา
สัตวศาสตร์และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑ รายการ ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราคาภายในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๘๐๕,๐๕๖.๘๐ บาท (แปดแสนห้าพันห้าสิบบห
บาทแปดสิบบสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ท
งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันออกประ ภาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ต้องการจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา และด้ ่องเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ใน **วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖**
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง **วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖**
ในวันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานการเงิน การคลังและพัสดุ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารเชิญชวนจัดจ้าง ในราคา ชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) ได้ที่หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถาม
รายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข (๐๕๓) ๙๔๔๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) ชีระ วิสิทธิ์พานิช

(รองศาสตราจารย์ ชีระ วิสิทธิ์พานิช)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์